



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>คำตอบแทนบุคลากร สธ.</p> <p>-เสนอข่าว ภายหลัง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินคำตอบแทนฯ จ่ายคำตอบแทนพิเศษให้บุคลากรในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 4 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ประกอบด้วย ปรากฏว่าในสังคมออนไลน์มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า สธ.ไม่ให้ความสำคัญกับวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะเชื้บักชื่อ “ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย)” ได้แชร์โพสต์ของนายสมศักดิ์ จึงตระกูล แกนนำชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) แสดงความคิดเห็นต่อคำสั่งนี้ ว่า “สธ.แบ่งแยกชนชั้น สร้างระบบศักดินาในวงการแพทย์และสาธารณสุข”</p> <p>ขณะเดียวกัน นายรัชชิตี สาริระ เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ได้โพสต์ภาพเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข หรือที่เรียกกันว่า หมออนามัย ทำงานกันอย่างหนักไม่แตกต่างจาก 4 วิชาชีพข้างต้น</p> <p>นพ.โสภณ กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งเดิมที่ออกมามากปีให้บุคลากรในพื้นที่เสี่ยงภัย 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเดิมจะออกเป็นหนังสือเวียน แต่มีความล่าช้ากว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ จึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นคำสั่ง เพื่อให้มีการเบิกจ่ายทันปีงบประมาณให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ส่วนวิชาชีพอื่น ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องคำตอบแทนในแต่ละพื้นที่ โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. จัดทำร่างคำตอบแทนดังกล่าวอยู่</p> <p>ทั้งนี้ งบประมาณคำตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขในปี 2559 แบ่งเป็น งบรัฐบาล 3 พันล้านบาท งบเงินบำรุงของโรงพยาบาลต่าง ๆ 6 พันล้านบาท รวมงบประมาณ 9 พันล้านบาท แต่ปี 2560 สำนักงบประมาณมีทิศทางจำกัดงบดังกล่าวจาก 3 พันล้านบาท อาจให้เพียง 1 พันล้านบาท เนื่องจากมองว่าส่วนนี้เป็นระเบียบของ สธ. ซึ่งไม่เหมาะสมควรจัดทำเป็นระเบียบกลางของกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการคำตอบแทนที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร มว.สธ. เป็นประธาน และมีหน่วยงาน อาทิ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ ฯลฯ เข้าร่วม อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบคำตอบแทนกลางขึ้นมาใช้</p> <p>จึงอยากขอความเข้าใจแก่วิชาชีพต่าง ๆ ว่า การเรียกร้องต่าง ๆ สามารถทำได้ แต่ก็ต้องคำนึงถึงงบประมาณจำกัดด้วย ส่วนเรื่องคำตอบแทนพิเศษ 4 จังหวัดภาคใต้ก็เป็นเรื่องเดิมที่ทำทุกปี เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบคำสั่งเท่านั้น ส่วนวิชาชีพอื่น ๆ ก็อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น ขอให้เข้าใจภาพรวมด้วย</p>
ไทยโพสต์,มติชน, ผู้จัดการรายวัน360 องศา สำนักข่าวไทย	<p>ไฟไหม้หอพักนักเรียน</p> <p>-เสนอข่าว กรณีไฟไหม้หอพักนักเรียน ที่จ.เชียงราย นพ.บุรินทร์ สุอรุณสัมฤทธิ์ ผอ.สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีทีมลงไปช่วยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและญาติ พบว่าในกลุ่มเด็กที่รอดชีวิตมีภาวะเครียดสูง ซึมเศร้า แต่ยังไม่พบอาการหวาดระแวง เบื้องต้นได้ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิต ส่วนกลุ่มของญาติเด็กที่เสียชีวิต พบว่ายังอยู่ในอาการโศกเศร้า โดยทั้ง 2 กลุ่ม จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องระยะยาว สำหรับสื่อมวลชนควรหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์หรือสอบถามรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะจะกระตุ้นให้คิดถึงภาพเหตุการณ์ที่สะเทือนใจ ทำให้เกิดความเครียดซ้ำเติม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจหรือทีม MCATT ประสานร่วมกับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจในพื้นที่ เพื่อประเมินและดูแลเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และญาติ หากพบภาวะเครียดสูงหรือซึมเศร้า เพื่อนำเข้าสู่การดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและกำลังใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ยืนยันอาคารโรงพยาบาลในสังกัด สธ. ทุกแห่งมีความพร้อมระบบป้องกันเพลิงไหม้ ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชี้เหตุไฟไหม้หอพักนักเรียนเสียชีวิตที่ จ.เชียงราย สะท้อนถึงความเร่งด่วนในการสอนสุขบัญญัติแห่งชาติ ต้องสร้างทักษะชีวิตนักเรียนในเรื่องอุบัติเหตุ ให้เด็กเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม โคลนถล่ม ไฟไหม้ เช่นเดียวกับเด็กญี่ปุ่น</p>
เดลินิวส์,คมชัดลึก	<p>โรคชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจิณะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าว ได้หวั่นพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด,คมชัดลึก,สยามกีฬา,มติชน,ไทยรัฐ</p> <p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>ไวรัสซิกา รายที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยคนดังกล่าวเป็นชาวไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานในไต้หวัน ว่ากรมควบคุมโรคได้ประสานไปยังศูนย์ป้องกันควบคุมโรคไต้หวัน เพื่อตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้นพบว่า ขณะนี้ผู้ป่วยไม่มีอาการป่วย และได้เดินทางไปยังที่พักคนงานในไต้หวันแล้ว ส่วนการดำเนินการควบคุมโรคในประเทศไทย ได้ส่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ไปสอบสวนควบคุมโรคตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเคร่งครัด โดยในปี พ.ศ. 2559 มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาใน 9 จังหวัด ซึ่งขณะนี้ มี 7 จังหวัดที่สามารถควบคุมโรคได้แล้ว ได้แก่ นนทบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ กาญจนบุรี ส่วนอีก 2 จังหวัดยังอยู่ในช่วงของการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานทางระบาดวิทยา</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกฯ โดยมีวาระสำคัญ คือ 1.การเตรียมนักกีฬาไทยชุดโอลิมปิกเกมส์ 2016 เพื่อรับมือไวรัสซิกา และใช้เกลือ ที่ระบาดหนักในบราซิล ขณะนี้ได้ประสานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้แก่นักกีฬา ที่เดินทางไปในช่วงแข่งขันเดือน ส.ค.นี้ โดยเสนอให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดล่วงหน้าก่อนเดินทาง 2 เดือน แต่ตัวไวรัสซิกายังไม่มีวัคซีนป้องกัน</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลเบลเยียมแถลงว่า พบเชื้อไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์เป็นรายแรกของประเทศ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในเบลเยียม มีจำนวนรวม 2 คนแล้ว</p>
<p>ไทยโพสต์,เดลินิวส์,สยามรัฐ,บ้านเมือง,แนวหน้า,ผู้จัดการรายวัน,มติชน,กรุงเทพธุรกิจ,ข่าวสด,ไทยรัฐ,คมชัดลึก</p>	<p>DSI ซ้อมจับอัมมชโย</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 26 พ.ค. เวลา 09.00 น. ดีเอสไอได้นัดหมายให้พระอัมมชโย มารับทราบข้อกล่าวหา ในฐานะความผิดสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร ตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับไว้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. หากไม่เดินทางมาเข้ามอบตัวตามกำหนด เจ้าหน้าที่จะประชุมหารือกันในวันที่ 27 พ.ค. เพื่อหาแนวทางการดำเนินการต่อไป แต่หากพระอัมมชโยเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และจะจัดเตรียมทีมแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการอาพาธไว้ด้วย</p> <p>ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการไปตามกฎหมาย และขออย่าปลุกกระดมให้คนออกมาต่อสู้กัน</p> <p>ร.ท.นพ.ชูชัย พรพัฒนาพันธุ์ แพทย์ผู้รักษาพระอัมมชโย เดินทางมายื่นหนังสือถึงแพทยสภา เพื่อขออนุญาตระงับส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจ และยืนยันว่าพระอัมมชโยอาพาธจริง</p> <p>ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า กรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีความนั้นไม่ใช่หน้าที่ของแพทยสภา แต่เมื่อร้องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสภาในสัปดาห์หน้า และส่งต่อให้ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ได้กังวลว่าจะมีการใช้ช่องว่างในการใช้เวลาประชุมของแพทยสภาไปเป็นข้ออ้าง เพราะแพทยสภาดำเนินการตามขั้นตอน</p>
<p>แนวหน้า,สยามรัฐ,ข่าวสด</p> <p>มติชน</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>น้ำส้มคั้นปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นายศักดิ์ชัย แดงฮ่อ ผอ.สำนักงานสอบสวนและนิติการ และ นายธรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ กรมการปกครอง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ปกครอง สำนักอนามัย กทม. และอัย. ลงพื้นที่ย่านเยาวราช เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวเข็นรถเร่ขายน้ำผลไม้และสินค้า เบื้องต้นชาวต่างด้าวยอมรับว่า น้ำทับทิมมีการใส่สีผสมอาหาร ส่วนน้ำส้มเป็นของจริง แต่มีการผสมน้ำเชื่อมเท่านั้น ทั้งนี้ได้นำน้ำผลไม้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.มานิตย์ ทองคำ พนักงานสอบสวน สภ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ให้สัมภาษณ์ถึงการจับกุมชาวเวียดนาม 4 คน ว่า ได้ตั้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายสินค้าโดยไม่มียกเลิก ร่วมกันผลิตหรือจำหน่ายหรือนำเข้าอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ ร่วมกันผลิตหรือบรรจุอาหารไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ ตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522</p> <p>นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อัย. กล่าวว่า อัย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสุ่มตรวจ และเก็บตัวอย่างร้านขายน้ำส้มคั้น ทั้งในส่วนที่เป็นร้านอาหารและรถเข็นในพื้นที่ กทม.มาตรวจเพิ่มเติม ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ได้สั่งการให้ สสจ. ใฝ่ระวังอย่างเข้มงวด</p> <p>-เสนอข่าว ดร. กฤษณกุล ณ จอม ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ข้อมูลการสังเกตน้ำส้มคั้นสด ว่า ควรมีความขุ่นของเนื้อส้ม ถ้าตั้งทิ้งไว้สักพัก ควรมีตะกอนเนื้อส้มแยกอยู่ด้านล่าง และให้ลองดมกลิ่น หากไม่มีกลิ่นอะไรเลยหรือกลิ่นจางมาก ๆ อาจไม่ใช่ น้ำส้มคั้นสด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>กม.คุมโรคคว่ำบา</p> <p>-เสนอข่าว ภายหลัง สธ. ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 375) พ.ศ.2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรคคว่ำบา โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้ แต่ล่าสุดหลายประเทศต่างตั้งว่า ประกาศดังกล่าวเข้มงวดเกินไป ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des Epizooties: OIE) ล่าสุด จึงนำเรื่องนี้หารือในคณะกรรมการอาหารและยา และเชิญผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าให้ข้อมูลยืนยันสถานการณ์ของโรค เพื่อนำไปพิจารณาปรับลดมาตรการใดมาตรการหนึ่ง</p> <p>ทั้งนี้ การปรับแก้ประกาศควบคุมโรคคว่ำบานั้น จะมีการพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการอาหารและยาครั้งต่อไป ช่วงเดือนมิถุนายนนี้</p>
ไทยโพสต์,มติชน,สยามรัฐ	<p>สารเคมีในแป้งขนมปัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ชี้แจงว่า ไม่มีโพแทสเซียมโบรเมต หรือโพแทสเซียมไอโอเดท ในแป้งขนมปังที่ผลิตในไทย เนื่องจากเป็นวัตถุอันตรายห้ามใช้ในอาหาร ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายมานานแล้ว</p>
ไทยโพสต์,มติชน	<p>สปสช.ปรับแอป 30 น.</p> <p>-เสนอข่าว สปสช.พัฒนาแอปพลิเคชัน “ก้าวใหม่ สปสช.” รูปแบบใหม่ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่ายมากขึ้น และเพิ่มระบบแสดงผลด้วยเสียงสำหรับคนพิการทางสายตา และยังมีฟีเจอร์ใหม่เพื่อคนรักสุขภาพ เช่น การตรวจนับก้าวและวัดอัตราการเต้นหัวใจ เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ 27 พ.ค.นี้เป็นต้นไป ทั้งในระบบ iOS และ Android</p>
คมชัดลึก ประชาชาติธุรกิจ ไทยโพสต์ แนวนหน้า สยามรัฐ	<p>การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีรายได้ปานกลางถึงสูง มีการศึกษาดี มีระยะเวลาพักนาน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งประเทศไทยมีผู้มาใช้บริการทางการแพทย์มาที่สุดในโลกประมาณปีละ 1.2 ล้านคน สร้างรายได้ 1 แสนล้านบาท และ 2.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 285 พันล้านบาท สูงเป็นอันดับ 13 ของโลก โดยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย มีน้อยกว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากศักยภาพผู้ประกอบการด้านการแพทย์ของไทย ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่</p> <p>รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ปี 2559-2568 ส่วนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยปี 2558-2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในการเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาค</p> <p>-เสนอสก็๊ปข่าว งานอะเมซซิ่งไทยแลนด์โรดโชว์ 2016 เมื่อวันที่ 15-20 พ.ค. ที่ออสเตรเลีย ททท.ได้นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศไทย แล้วมาตรวจสุขภาพ-รักษาทางทันตกรรม รวมทั้งการทำศัลยกรรมความงาม ซึ่งประเทศไทยค่าใช้จ่ายถูกกว่าในออสเตรเลียมาก</p> <p>-เสนอข่าว นายธนุสินธุ์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอภมลาไสย พร้อมด้วย ดร.ธงชัย ปัญญรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.กาฬสินธุ์ และนายออบต.เจ้าท่า นำนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกว่า 50 ชีวิต ลงแพท่องเที่ยวไปตามลำน้ำชี จากท่าแจ่งถึงท่าแม่รำ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง เพื่อทดสอบและเป็นกรณีศึกษารูปแบบการเข้าค่ายและบำบัดบนแพกลางแม่น้ำชี ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกิดความประทับใจ มีสุขภาพดีและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นการต่อยอดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือโฮมสเตย์ ในปี 2559</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>เมืองนวัตกรรมบริหารสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายนเรศ ดำรงชัย ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริหารสุขภาพ หรือ Medicopolis เพื่อให้สร้างเครือข่ายและนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ต่างๆ ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ด้านบริการสุขภาพ โดยจะเริ่มสร้าง เขตนวัตกรรมบริหารสุขภาพขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จ.สกลนคร ปราจีนบุรี และระนอง เป็นโครงการที่นำร่องที่มีทั้งบริการทางการแพทย์ครบวงจร ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชื่อมโยงตลาดในอาเซียน</p> <p>โดย จ.ปราจีนบุรี วางเป้าหมายเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสมุนไพรมะเร็ง และเชื่อมโยงกับลูกค้าในประเทศกัมพูชา สำหรับจังหวัดระนอง มีผลิตภัณฑ์น้ำแร่ และมีแหล่งท่องเที่ยวบริการทางสุขภาพจำนวนมาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มาก รวมถึงมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ส่วน จ.สกลนคร มีแหล่งธรรมชาติ พืชสมุนไพร และบริการด้านสุขภาพ เชื่อมโยงกับประเทศลาว</p>
<p>มติชนออนไลน์ สยามรัฐออนไลน์</p>	<p>ชื่นชมคลิปเต้นของเด็กป่วยมะเร็ง -เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ชื่นชมการดูแลผู้ป่วยที่ให้ความสำคัญด้านจิตใจควบคู่กับการรักษาโรค กรณีที่มีข่าวคลิปเต้นตามเพลงของเด็กชายวัย 9 ขวบ ที่ป่วยมะเร็ง กับพยาบาล 2 คน พร้อมทั้งเผยว่าสถานบริการกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่ง ได้ใช้วิธีการดูแลจิตใจควบคู่กับการรักษาโรคมารดตลอด และมีทีมสหวิชาชีพจากรพ.สต. ร่วมกับรพ.ชุมชน และอสม. ออกไปให้การดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สวท.ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>เตือนระวังความสะอาดของน้ำฝน -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เตือนให้ระวังเรื่องความสะอาดของน้ำฝน เพราะสามารถเกิดสิ่งสกปรกได้ง่าย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งบ้านเรือน หลังคา และภาชนะเก็บกักน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม การจราจรหนาแน่น หรือมีมลพิษทางอากาศ ซึ่งข้อมูลการเก็บคุณภาพน้ำฝน พบว่าคุณภาพน้ำฝนที่เก็บจากภาชนะเก็บน้ำฝนในครัวเรือนผ่านเกณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ 16.4 เท่านั้น</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เครื่องตรวจจำแนกเชื้อแบคทีเรีย -เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้นำเทคนิคใหม่ในการจำแนกเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราด้วยเครื่อง MALDI-TOF MS สามารถตรวจจำแนกเชื้อได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ใช้เวลาตรวจเพียง 3-5 นาที ค่าใช้จ่ายเพียง 20 บาท โดยติดตั้งเครื่องที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ลดปัญหาค่าใช้จ่ายชีวิตที่เกินจำเป็น ช่วยแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศได้</p>
<p>มติชน</p>	<p>สร้างการรับรู้ป้องกันอันตรายในงาน -เสนอข่าว รมว.กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย โดยให้สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน การสร้างจิตสำนึก โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และการกำกับดูแลตามกฎหมาย โดยทำงานบูรณาการร่วมกัน 5 กระทรวง 9 กรม คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข โดยนำร่องในกิจการที่มีสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานสูง 3 ประเภทกิจการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ได้แก่ กิจการก่อสร้าง การป้องกันระดับอัคคีภัย และสารเคมีอันตราย</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>สรรพคุณหนอนไหม -กรณีนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการวิจัยค้นพบว่าหนอนไหมไทย 2 สายพันธุ์ คือ เหลืองสุรินทร์ และนางน้อยศรีสะเกษ-1 ที่หากรับประทานเข้าไปแล้วจะเหมือนได้รับประทานยาไวอากร้าหรือยาปลูกเช็กซ์นั้น รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้แจงว่า ขณะนี้ผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว ยังไม่มีผลการสรุปออกมาชัดเจนว่า หนอนไหมมีสารที่มีฤทธิ์เหมือนยาไวอากร้า เพียงแต่อยู่ในการศึกษาในระดับทดลองเท่านั้น ทั้งนี้ หน้าที่ของการเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย จะต้องอธิบายกลไกในการออกฤทธิ์ของสารต่างๆ ได้ เพราะคนไทยส่วนมากเชื่อง่าย หากไม่มีอาจารย์หรือนักวิจัยออกมาชี้แจงข้อมูลที่แท้จริง ก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน</p>
<p>มติชน,บ้านเมือง, เดลินิวส์</p>	<p>งูเหลือมออกจากคอกห่าน -เสนอข่าว ที่ จ.ฉะเชิงเทรา เกิดเหตุงูเหลือมยาว 3 เมตรโผล่จากคอกห่าน จับอวัยวะเพศของนายอรรถพร บุญมากช่วย อายุ 38 ปี ด้านแพทย์ รพ.จุฬารัตน์ 11 เปิดเผยถึงการรักษาอาการบาดเจ็บ ว่า หลังการผ่าตัดและเย็บรอยบาดแผลที่ฉีกขาดกลับเข้าที่แล้ว ต้องระมัดระวังการติดเชื้อ และผลแทรกซ้อนจากการกัด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดใน 1-3 วัน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>มอบอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน -เสนอภาพข่าว กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล ส่งมอบอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในเขตพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง เพื่อสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่ชุมชนในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลน โดยมี นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นพ.สสจ.เชียงใหม่ รับมอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ขึ้นชมลูกสาวท้าวแสนปม</p> <p>-เสนอข่าว กรณีสื่อโซเชียลเผยแพร่คลิปตีแผ่สาเหตุโรค “ท้าวแสนปม” จากเพจ “Naruemol Sae-eng” ซึ่งเกิดขึ้นกับแม่ของเจ้าของเพจ บรรยายถึงสาเหตุการเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรม และมีคนแสดงอาการรังเกียจ ด้าน พญ.จุรีพร คงประเสริฐ ผอ.สำนักโรคไม่ติดต่อ ออกมายืนยันว่าโรครดังกล่าวไม่ใช่โรคติดต่อ ขอวิงวอนประชาชนไม่ต้องกลัวติดโรค และไม่ควรรังเกียจ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>รมต.ต่างประเทศเอธิโอเปียสมัครชิงตำแหน่งผอ.WHO</p> <p>-เสนอข่าว นายเตดรอส อตานอม รมต.ต่างประเทศ และอดีตรมต.สธ.เอธิโอเปีย ประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งผอ.องค์การอนามัยโลก โดยกล่าวว่า ทรรศนะใหม่ๆ จากทวีปแอฟริกาและมุมมองของประเทศกำลังพัฒนา สามารถช่วยปรับปรุงสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของโลกได้</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

